
sþ. 536. Fyrirspurn [271. mál]
til fjármálaráðherra um vísitölutryggingu bótafjár íbúðarhúsa vegna jarðeldanna á
Heimaey.

Frá Guðlaugi Gíslasyni.

Hvenær er að vænta, að lagt verði fram fyrirhugað frv. til laga, sem kynnt
hefur verið þingflokkunum, um vísitölutryggingu bótafjár íbúðarhúsa, sem ákveðið
hefur verið að bæta vegna jarðeldanna á Heimaey, enda verði féð lagt inn á til-
tekinn reikning og notað aftur til íbúðarbyggingar í Vestmannaeyjum?


